



càng trở nên sôi động, lực lượng CSQG không ngừng mở rộng trách nhiệm và thi hành luật pháp và giữ gìn an ninh trật tự tại các đô thị, mà còn có nhiệm vụ phòng vệ quân đội và nhiệm vụ quan trọng trong việc bình ổn thị trường nông thôn. Do đó để đáp ứng tình hình mới, quân số lực lượng CSQG đã được bổ sung lên đến trên 100.000. Vì vậy ngành sĩ quan CSQG nói riêng và lực lượng CSQG nói chung, ngoài kiến thức chuyên môn về luật pháp, còn cần được trang bị thêm những chuyên môn khác trong đó có cả quân sự. Vì vậy chương trình huấn luyện sĩ quan tại Học Văn Công Nhân CSQG cũng bao gồm cả về chuyên môn quân sự được chia làm hai giai đoạn: giai đoạn I gồm 3 tháng huấn luyện quân sự và thời gian còn lại là giai đoạn II hay giai đoạn huấn luyện chuyên môn.

Trên phòng nghị định pháp quy, Học Văn Công Nhân Sát Quạt Gia được chính thức thành lập bởi Nghị Định số 416-NĐ/NV do Chủ tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung ương (chức vụ tổng thống Thủ Tướng) ký ngày 12 tháng 3 năm 1966 nhằm mục đích đào tạo các sĩ quan cho lực lượng CSQG trước nhu cầu mới đó. Điều kiện để được nhập học: Thảm Sát Viên phải có bằng Tú Tài I, Biên Tập Viên phải có bằng Tú Tài II; tốt nghiệp qua một kỳ thi tuyển. Thời gian học là 9 tháng cho lớp BTV và 6 tháng cho lớp TSV.

Khóa I Sĩ Quan Công Nhân Sát đầu tiên của Học Văn Công Nhân Sát Quạt Gia khai giảng chính thức vào ngày 1 tháng 3 năm 1966 dưới sự chủ trì của Thiệu Trung Nguyên Cao Kỳ, Chủ tịch UBHPT; những trên thực tế các khóa sinh đã được triệu tập nhập học nhiều đợt sớm hơn từ đầu năm 1966 trong khi chương trình vẫn kiến chính thức thành lập Học Văn Công Nhân ra đời. Vì vậy thời gian thực huấn dành cho khóa I đã phải kéo dài tới 9 tháng cho TSV và 1 năm cho BTV, dài hơn qui định gần 3 tháng. Đặc biệt Khóa I còn là khóa duy nhất có 50 nhà SVSQ thực huấn trong cùng thời gian, tuy nhiên các nhà SVSQ có được giữ một phần phần huấn luyện quân sự. Trong suốt thời gian huấn luyện, các sinh viên sĩ quan CSQG – nam cũng như nữ – phải theo chế độ nội trú giảng dạy như mọi quân trường khác. Kết thúc năm 1972 sau khi qui chế mới của lực lượng CSQG ra đời và được chính thức áp dụng (trong đó lực lượng CSQG mang cấp hiệu giảng dạy như quân đội), thời gian huấn luyện các sĩ quan tại Học Văn Công Nhân CSQG đã được tăng lên 12 tháng và cuối cùng là 18 tháng. Các sĩ quan tốt nghiệp được mang cấp bậc Thiệu Úy.

Trong những năm đầu thành lập, Học Văn Công Nhân CSQG tạm thời đặt ở bên trong trại Lê Văn Duyệt thuộc Biệt Khu Thủ Đô Sài Gòn. Việc triển khai là chức vụ chủ huy Học Văn Công Nhân CSQG cũng đồng nghĩa với chức vụ Giám Đốc Nhà có nhiệm vụ Sĩ. Phó Tá cho Văn Công Nhân Triển khai là các Phó Văn Công Nhân và một Ban Tham Mưu gồm có Giảng Sĩ Đoàn, Liên Đoàn SVSQ, và các Sĩ Huấn Văn, Sĩ Quân Trại, và một số Phòng, Ban biệt lập khác đảm trách các phần về chuyên môn.

Văn Công Nhân Triển khai Học Văn Công Nhân CSQG đầu tiên là Quân Trại Công Nhân Sát Đàm Trung Mậu. Ông cũng là một trong những người có công sáng lập ra ngôi trường này. Ông là một trong những cấp chủ huy đầu tiên của ngành CSQG với tài năng và đức độ. Những bài sách giáo khoa nội dung của ông như Hình Sĩ Thủ Tướng, Hình Luật Đốc Biệt, Công Nhân Sát Thủ Pháp, v.v.. không chỉ

dành riêng cho ngành cảnh sát mà còn được ưu tiên cho ngành tư pháp, tòa án dùng làm tài liệu tham khảo. Mặc dù từng được miễn nhiệm ưu tiên cho quan trọng trong ngành, nhưng ông lúc nào cũng bình đẳng, tận tụy với công việc, gần gũi với thuộc cấp và nhất là người tình thân thiết. Ông vừa đảm nhiệm chức vụ Viên Trưởng ngành, vừa là giảng viên kiêm nhiệm các môn Luật hình sự và Cảnh sát tư pháp. Tuy chức vụ nhân chức vụ Viên Trưởng ngành Học Viên CSQG cho đến năm 1970, nhưng học hỏi tất cả khóa sĩ quan tốt nghiệp tại Học Viên CSQG đều hết lòng kính mến ông và coi ông như một người thầy, người cha hiền là một vị chỉ huy cao cấp trong ngành. Sau ngày 30-4-1975, ông bắt đầu đi tới Việt Nam, và cũng như bao quân cán chính VNCH khác, ông cũng phải chịu cảnh tù đày qua nhiều trại tù công sự và đã chịu tội tại trại tù Hà Sơn Bình, Bắc Việt, ngày 28 tháng 12 năm 1982 (nhóm ngày 14-11 năm Nhâm Tuất), hưởng thọ 65 tuổi. Trong thời gian qua, các cựu SVSQ Học Viên CSQG tại Bắc và Nam California đã tổ chức những buổi gặp gỡ thông tin nhằm cộng Đới Tá Đàm Trung Mặc rất trọng trọng tại San Jose và Little Saigon (Quận Cam).

Kể từ đầu năm 1969, Học Viên CSQG được xây dựng trên đồi Tăng Nhơn Phú gần Trại Trưởng Bộ Binh Thủ Đức. Trại Trưởng sở dĩ được xây dựng theo thiết kế của kiến trúc sư Lê Văn Lâm gồm nhiều tòa nhà cao tầng dùng làm phòng ngủ cho SVSQ, khu hành chánh, giảng đường, thể thao, phòng xá, xe trường, canteen nhân viên, v.v... với đầy đủ mọi tiện nghi tại thời điểm. Viên Trưởng kiêm nhiệm và cuối cùng cho đến ngày đầu tháng 30-4-1975 là Đới Tá Trưởng Minh Công, ông hiện cư ngụ tại Nam California. Ông nguyên là một Quân Trưởng Cảnh Sát trước đã kết thúc công việc đào tạo các khóa sĩ quan với nhiều cách theo mô hình của một trường huấn luyện sĩ quan cảnh sát vừa quân sự vừa hành chánh như tại các quốc gia tân tiến.

Tính từ ngày thành lập cho đến tháng Tới đến 1975, Học Viên CSQG đã huấn luyện được tổng cộng 6 khóa BTV / TSV theo qui chế cũ và nhiều khóa đào tạo sĩ quan cấp Thiểu Úy theo qui chế mới. Tổng cộng Học Viên CSQG đã đào tạo được khoảng 3300 sĩ quan, chia thành hàng ngàn sĩ quan và hàng sĩ quan tốt nghiệp những khóa tu nghiệp ngắn hạn và gần một ngàn sinh viên sĩ quan còn đang tiếp tục huấn luyện.

Trước nhu cầu đòi hỏi nhiệm vụ của ngành và chiến sĩ cảnh sát không chỉ đơn thuần là duy trì an ninh trật tự xã hội, bảo vệ luật pháp quốc gia mà còn thực sự đóng góp vào công cuộc chiến đấu chung bảo vệ Tổ Quốc nhất là trong các công tác bình định miền nông thôn, việc huấn luyện quân sự cho các sinh viên sĩ quan cũng được nâng cao. Thời gian huấn luyện quân sự đã được tăng lên 6 tháng với số giờ và yểm trợ với một kế hoạch của Trại Trưởng Bộ Binh Thủ Đức và Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung. Đây cũng là thời gian huấn luyện cho các tân khóa sinh tập làm quen với những công việc huấn luyện tại Học Viên CSQG. Sau ba tháng huấn luyện, các khóa sinh sẽ chính thức được làm lễ giao an-pha để kết thúc những chính thức được gọi là các tân Sinh Viên Sĩ Quan CSQG. Lễ giao an-pha và lễ mãn khóa là những kỷ niệm đáng ghi nhớ của ngành SVSQ. Tại những buổi này, đã nhiều lần các SVSQ được vinh dự đón tiếp các vị lãnh đạo quốc gia tại Tổng Trưởng, Thủ Trưởng và vị chỉ huy cao cấp nhất của ngành là Tổng

Là nhà CSQG đầu tiên của và ban đầu của.

Trong giai đoạn I quân sự, các SVSQ đầu tiên của huấn luyện về vũ khí, tác xạ các loại súng lục, súng trường, tiểu liên, trung liên, ... Ngoài ra còn có những bài học về chiến thuật, võ thuật, địa hình, địa chất, địa lý, địa văn, v.v... Ngoài những bài học về lý thuyết, các SVSQ còn có những buổi thực tập ngoài các bãi tập của trường về binh Thuật, hoặc những buổi tham quan các đơn vị bạn để học hỏi kinh nghiệm của họ về công tác sau này.

Sau giai đoạn I quân sự là giai đoạn II huấn luyện chuyên môn. Thời gian sau này các SVSQ sẽ đầu tiên của huấn luyện căn bản về tình báo, về các phương pháp đi tìm tra hình sự, đi tìm tra hành chánh, phương pháp giải oan, căn cứ và văn khố, các cuộc hành quân chiến thuật, phương pháp hoàng, trận áp bức (chiến đấu tình), v.v... và nhất là những kiến thức chuyên môn về luật pháp như hình sự tố tụng, dân sự tố tụng, hình luật đầu tiên của biệt, chiến thuật pháp, ... Các giảng viên, giảng viên, ngoài một số là những sĩ quan nghiệp vụ kinh nghiệm trong ngành còn có những giảng viên số thực tiễn đang là những giáo sư Đại Học hoặc là các sĩ quan hoặc viên chức các cơ quan ban ngành bạn có liên quan. Giáo sư Nguyễn Văn Canh, Tiểu Sĩ Trận An Bài (hiện cư ngụ tại miền Bắc California) từng là những giảng viên thực tiễn của Học Viện CSQG.

Mặc dù chỉ mới đầu tiên của thành lập của tròn một năm tuổi (1966-1975) những Học Viện CSQG đã đóng góp một phần đáng kể vào việc xây dựng và phát triển lực lượng của Nhà Sắt Quặng Gia Việt Nam Cộng Hòa. Các sĩ quan do Học Viện CSQG đào tạo về nghiệp vụ đầu tiên của huấn luyện đã mang lại một lực lượng sinh khí mới cho các đơn vị CSQG trên toàn quốc. Họ đã trở thành một lực lượng nòng cốt mang lại hiệu quả cao trong những hoạt động của lực lượng của Nhà Sắt Quặng Gia. Họ đã đóng góp một phần không nhỏ trong những chiến công của ngành CSQG. Chính vì những thành tựu này, sau ngày 30/4/1975 các cựu SVSQ Học Viện CSQG đã phải trả một giá khá đắt cho những hoạt động của họ trước đó. Họ và tất cả các cựu SVSQ đều phải trải qua những năm trong những trại tù của các cơ quan số: có những thí dụ mà tôi từng nghiên cứu mà đã tù tại 5, 6 năm, một số lớn các sĩ quan xuất thân từ Học Viện CSQG đã phải chịu một thời gian "cải tạo" dài hạn trong thời gian chiến tranh, một số đã tù đầu tiên của bị năm (17) (thời gian "cải tạo" dài hạn mà Việt Cộng dành cho các quân cán chính VNCH, 5 trong số này là cựu SVSQ khóa 1), một số đã bị mình trong những trại tù thực tế khốc liệt.

